

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SKN – อยู่หน้าจอเท่านั้น

ที่มา ในลิจิวหัว... เริ่มจะมีหุ้นหลาย ๆ ตัว ที่เริ่มจะออกฤทธิ์ออกเดช ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นหุ้นเล็ก ๆ หรือ หุ้นแก๊งค์กำไร ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ เริ่มจะมีการเขยื้อนเขยื้อนลงแรง ๆ ให้เห็นบ้างแล้ว... อาจจะเป็นรูปแบบการยั่วหน้าหลาย ให้นักซึ่งนักแก๊งค์กำไร เห็นช่องว่างในการทำการกำไรได้ จะได้เข้ามาเล่นเข้ามาซื้อขาย โดยก่อนหน้าที่ยังขึ้นมานั้น ก็จะสรุปแบบการขึ้นที่ค่อย ๆ ขึ้น ขึ้นช้า ๆ หรือ ขึ้นไม่แรงนัก... แต่ช่วงนั้น ก็ไม่มีใครมากนักหรอกที่จะเห็น หรือต่อให้เห็น ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปร่วมวงอะไรกับเขาหรอก เพราะบางที ก็ทำการอะไรในระยะสั้นไม่ค่อยได้ใจ บางวันต้องเก็บเข้าพอร์ตกลับบ้าน มาขายอีกวันสองวัน ก็จะทำได้กำไรงาม ๆ... แต่พอมาเจอการแกว่งตัวแบบขึ้นลงแรง ๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าความกล้า จากการที่เขายั่วหน้าหลาย มาจากไหน ถึงขั้นที่จะกล้าโดดเข้าไปเล่น หวังจะจบงานในวันกับเขาเสียหน่อย... ก็ได้เนะครับ ถ้ารับความเสี่ยงได้มากพอ และจะต้องเป็นคนชอบเสี่ยงหรือรักความเสี่ยงจริง ๆ และที่สำคัญ การจะเล่นหุ้นอย่างที่ว่ามานี้ ก็ต้องอยู่เฝ้าหน้าจอ หรือ ติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิดจนที่ต่อหน้าก็กันเลยทีเดียว... เคยได้ยินไหมครับ กับคำกล่าวที่ว่า เข้าห้องน้ารอบนี้ แพงจัง นั่นหมายถึงว่า แค่ว่าลูกไปห้องน้ำ ยังอันตรายเลย กลับมาอีกที อาจจะมีเสียหลายไปหลายแสนก็ได้เนะครับ... แต่ถ้ารวยก็อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งบางครั้ง หุ้นบางตัวเราก็อาจจะพอดูกราฟออกได้ว่า เขาจะทำการรอบเพื่อเล็ก หรือรอบเพื่อเลือกทำมาส์กระยะหนึ่งแล้ว และกำลังเล็ก ถ้าเราเข้าไปจังหวะที่กำลังจะเล็ก นั่นก็อาจจะกลายเป็นรับของร้อน ต่อจากเขานั่นเอง... ถ้าไม่มีไม้เก็บมากับเขา ก็เอาได้แค่ ไม้ไล่เพื่อเล็ก

ดูตามเกม... ถ้าจะอ่านจริง ๆ ก็น่าจะไม่มีเก็บมาก่อนแล้ว และไม้ไล่ราคาขึ้น ก็มีไปแล้วนะ แต่ถ้าจะออกของหรือจะอะไรก็ตาม ก็ต้องเป็นไม้ ไล่เพื่อจะเล็กแล้วกระมัง ซึ่งถ้ารักแก๊งค์กำไร ก็ดูดี ๆ ช่วงนี้

แนวรับ : ... 3.26-3.20 หรือ **ต้องไม่พลิกต่ำกว่า 3.10**

เป้าหมาย : ... 3.60 ถ้าหากผ่านตรงนี้ไปได้ ก็มอง 4.40 ได้

Price Chart...(SKN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SKN... ดูจากรูปแบบแท่งเทียนของรอบที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วมีการอ่อนตัว น่าจะยังมีของกันอยู่เต็มพอร์ตเหมือนเดิม เรียกว่ายังไม่ได้รับขายออก ดังนั้น การขึ้นตามสัญญาณเทคนิครอบนี้ อาจจะมีการขึ้นแบบต่อเนื่อง หรือมีการขึ้นแรง ๆ เลยก็ได้... แต่ก็นะอย่างที่กล่าว น่าจะเป็นไม้ไล่ขึ้นไป เพื่อหาทางจะออกแปลว่า ถ้าขึ้นไปแล้ว อาจจะแถวๆ 4.00-4.40 ตรงนั้นแล้วมีการแกว่ง ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ แบบแรง ๆ ก็อย่าสนใจมาตรงนั้นเน้นขายไปแล้วก็เลิกดูไปก่อน... ตัวนี้ จะออกลูกออกอาการเหมือน KWM เลยก็ว่าได้ พักตัวจากการขึ้นแล้วกระชากเพื่อออกของ แต่จะตรงไหนมากกว่าเท่านั้น ยิ่งถ้าแบบ ZMICO ก็ต้องยิ่งต้องอยู่ติดหน้าจอเลยนะ